

Giáo hội cư trú nhân nhân lũ lụt miền bắc VN

Linh mục đến thăm và tặng nhu yếu phẩm cho người dân tộc các vùng hào lánh phía bắc sau đợt mưa lũ tàn phá nhất trong 70 năm qua

Ngày 11 tháng 7 năm 2018

Giáo hội Công giáo Việt Nam chung tay với chính quyền địa phương cư trú các nhân nhân đợt lũ lụt lịch sử phía bắc nước này.

Lũ lụt và đợt do mưa như trút nước các tỉnh miền núi phía bắc gồm Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu và Lào Cai từ hôm 23 đến 26 tháng 6 đã làm 19 người thiệt mạng và 11 người khác mất tích.

Hơn 2.200 ngôi nhà bị phá hủy hay bị ngập trong lúc hàng trăm mẫu hoa màu bị tàn phá, hàng ngàn gia súc bị chết và đợt ngập xả bỏ hàng ngàn người, theo tin nhà nước cho biết.

"Chúng tôi đến thăm viếng các gia đình có người bị chết, bị thương và trợ giúp 3.000.000 đồng cho nhà có người mất và 2.000.000 đồng cho mỗi người bị thương tích", cha Peter Phan Kim Hùng linh mục quản xứ Lai Châu chia sẻ.

Cha Hùng nói ngài còn trợ giúp cho gia đình có nhà bị hư hỏng mỗi gia đình 2.000.000 đồng và ngài cho biết thêm Caritas Việt Nam cấp 170.000.000 đồng cư trú khẩn cấp.

Cha Hùng cùng các nữ tu, giáo dân, nhà chức trách địa phương và nhân viên Hội charitè tiếp thăm các nhân nhân hai huyện Tân Uyên và Sin Hông hôm 3 và 4 tháng 7.

Trở lại đây, chính quyên Việt Nam cùng các linh mục viếng thăm hay trợ giúp những người dân tộc H'mông, Mán, và Thái.

Những họ đã mời mời họ khi ngài cho họ thấy sự đóng góp họ từ họ của Caritas, cha Huân nói.

"Điều quan trọng là cả hai bên cùng hợp tác cùng nhau nhân lẫn lẫn". "Chúng tôi có cả hai giúp những người dân tộc ở những vùng hẻo lánh xa xôi bất kể ngôn ngữ". Nhân viên giáo hội di chuyển bằng xe hơi, xe máy, đi bộ và thuyền xuyên phôi bụi trên đường để đến với các nhân nhân.

Vì linh mục nói hoa màu và tài sản của người nông dân trong vùng bị trộm cướp thì họ nhận được trong hơn 70 qua cuộc đời.

Một vài người, họ đến chôn vùi nhà cửa, vườn tược và đường xá hàng cây.

"Một số nhà cửa hiện vẫn đang bị chôn vùi dưới đất đá", cha Huân nói. Những người dân trong vùng cho những người có nhà cửa bị tàn phá tá túc khi trời về đêm mưa. Chúng tôi cứu nguy và giúp họ cho những người đã khuất và an ủi người thân của họ".

Theo truy cập thông tin địa phương, một số người dân làng làm hình ảnh thân thể một tích bằng rơm và bỏ vào quan tài để chôn.

Rất nhiều người đang sống đói khát, quần áo, thức ăn và tiền để trả tiền thuê thang và tang lễ. Các nhà hảo tâm đến từ khắp nơi, vì linh mục nói.

"Những người dân hiện tại đang rất cần người" – ngài cho biết và thêm rằng sự giúp đỡ ngài sẽ thăm và cứu trợ những nhân nhân khác.

UCAN Vietnam
